

Chiều ngày 11/4/2016, Hội Cựu chiến binh phường An Sơn tổ chức kỷ niệm 5 năm thành lập Chi bộ 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Hội cấp và làm theo tầm gương đạo đức Hồ Chí Minh



Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo 5 năm thành lập Chi bộ 03-CT/TW của Bộ Chính trị và “hội cấp và làm theo tầm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Trong 5 năm qua, thành phố Hội Cựu chiến binh phường lãnh đạo và duy trì nề nếp sinh hoạt, ban chấp hành, ban chấp hành tổ chức sinh hoạt Chi bộ gắn với hội cấp thành phố 03 theo chuyên đề hàng năm. Qua hội cấp và làm theo tầm gương đạo đức Hồ Chí Minh cán bộ, hội viên CCB đã nêu cao vai trò trách nhiệm. Thành lập tổ Nghề nghiệp trung ương 4 (khóa XI) mới số vốn đầu tư cấp bách xây dựng Đảng hiện nay. Giữ quy tắc nghề nghiệp vốn nề nếp cũ hiện nay trong thành lập chi bộ chấp hành chính sách của Đảng như các chi bộ về an sinh xã hội, phi lợi nhuận giữ quy tắc kết hợp chi bộ với người có công, chi bộ theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTG ngày 9/11/2011 đối với đội ngũ tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm việc quốc tế Campuchia - Lào, tham gia khu vực Người có công với Nước theo chi bộ số 22-CT/TW ngày 28/11/2012 của Bộ chính trị hàng năm đợt kỷ niệm. Vốn đầu tư cán bộ, hội viên đóng góp quỹ Trách nhiệm Sa thân yêu vượt khó tiêu giao. Nhận đầu tư luân phiên mỗi năm 2 cháu con của hội viên CCB mỗi quý 300.000 đ. Vốn đầu tư nhân dân hiện trên 250 m2 đất và vật kiến trúc để xây dựng thành công tuyến đường Trần Quang Khải nội địa. Xây dựng đường bê tông, kiên cố, điển hình sáng đẹp có sự tham gia đóng góp của cán bộ Hội viên CCB. Phối hợp với các hội, đoàn thể thực hiện dự án đã ngoi

Viết bởi adminVHTT

Thứ năm, 14 Tháng 4 2016 07:10

Về thăm địa chỉ: nhà Căn cứ Núi Ông, an ninh khu 5, nhà lưu niệm Huân chương Thúc Kháng...., phối hợp với chi bộ 6 xây dựng mô hình “thuyết minh tên địa phương” thành công. Ngoài ra, Hội còn xây dựng các mô hình: Mô hình Cựu chiến binh gương mẫu. Mô hình Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi bảo vệ an toàn ANTT. Hội Cựu chiến binh phường là đơn vị điển hình phong trào trong 5 năm liên tiếp Trung ương Hội CCB tặng 3 bằng khen, Thành ủy, UBND thành phố tặng nhiều giấy khen tiêu biểu.

Từ hội nghị, Đảng ủy phường, Hội CCB thành phố đã trao thưởng trao giấy khen cho 7 cá nhân và 3 tập thể đã có thành tích trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tin, ảnh: Nguyễn Cẩm